

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẼ VANG, NGUYỆN TIẾP TỤC XỨNG ĐÁNG LÀ NGỌN CỜ TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG

LÊ HỮU NGHĨA *

CÁCH đây 75 năm, vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 1930, *Tạp chí Đỏ* - cơ quan lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên. Tròn 75 năm, qua những thời kỳ cách mạng khác nhau, với 7 lần đổi tên từ tên gọi đầu tiên đó tới *Cộng sản, Bôn-sơ-vic, Sinh hoạt nội bộ, Học tập, Tạp chí Cộng sản* đã vượt qua bao khó khăn, thử thách không ngừng vươn lên và đạt được những thành tựu to lớn, trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Kể từ khi ra số đầu tiên đến nay, đã có 737 số *Tạp chí* in với gần 55 triệu cuốn, 86 số *Tạp chí Cộng sản* trên mạng In-tơ-nét lần lượt ra mắt bạn đọc. *Tạp chí Cộng sản* luôn xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, là ngọn cờ tiên phong trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, là người hướng dẫn, người bạn đồng hành tin cậy của đông đảo bạn đọc và là

một vũ khí sắc bén trong đội ngũ các binh chủng tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Năm 1985 *Tạp chí Cộng sản* vinh dự là cơ quan báo chí đầu tiên của nước ta được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Và năm 2003 *Tạp chí* lại được đón nhận Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước trao tặng với sự cổ vũ, đánh giá của Đảng và Nhà nước là: "*Đã có công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc*". Đó là phần thưởng lớn lao đối với lớp lớp thế hệ cộng tác viên, đã góp phần chủ yếu và quan trọng làm nên *Tạp chí Đảng*; là niềm tự hào của hàng triệu bạn đọc đã hết lòng ủng hộ và làm theo *Tạp chí Đảng*. Đó cũng là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên... công tác tại Bộ Biên tập *Tạp chí* luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành trọng trách do Trung ương Đảng tin cậy và giao phó.

* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập *Tạp chí Cộng sản*



Để đạt được những thành tựu như vậy, Tạp chí không ngừng phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tạp chí luôn quán triệt và thể hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao trình độ lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên, động viên phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí đã không ngừng cố gắng trong công tác lý luận, đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kiên định đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan

điểm của Đảng... Bởi vậy, chỉ số phát hành Tạp chí in không ngừng tăng: từ 53.000 cuốn khi kết thúc năm 2002 lên gần 62.000 cuốn vào tháng 7-2005. Đó là một bước tiến rất đáng ghi nhận trong 10 năm trở lại đây. Cùng với thành tựu nổi bật đó của Tạp chí in, Tạp chí Cộng sản điện tử có bước tiến quan trọng, góp phần làm tốt việc hòa mạng và tuyên truyền đối ngoại của Tạp chí qua mạng In-tơ-nét. Bộ Biên tập Tạp chí nhận được hàng ngàn bức thư của bạn đọc gửi về ủng hộ, cổ vũ, phê bình, góp ý xây dựng để Tạp chí cố gắng hơn nữa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng và sự mong mỏi của bạn đọc. Đó là niềm khích lệ, là trách nhiệm mà bạn đọc tin tưởng, gửi gắm cho chúng tôi.

Có được vinh dự và những thành tựu trên đây chính là do sự phấn đấu liên tục, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của nhiều thế hệ công tác viên, thông tin viên ở các cấp từ Trung ương tới cơ sở, trên khắp mọi miền đất nước.

Thành tựu đó cũng là biểu hiện tập trung và sinh động của sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình, liên tục, chặt chẽ và hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành và của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nước ta.

Những thành tựu của Tạp chí Cộng sản cũng chính là thành quả của sự ủng hộ nhiệt thành, của hàng triệu bạn đọc đủ các tầng lớp, ở nhiều lứa tuổi, khắp trong và ngoài nước qua các thời kỳ khác nhau; là kết quả đáng trân trọng của sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện trên mọi miền Tổ quốc.

Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Bộ Biên tập Tạp chí suốt 75 năm qua. Đó chính là điều cơ bản và quan trọng nhất tạo thành nguồn sức mạnh, động lực sáng tạo và quyết tâm phấn đấu của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong chặng đường 75 năm qua, cũng như hiện nay và cả sau này.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tạp chí ra số đầu trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, trong năm 2005 với nhiều hoạt động sôi nổi, với những phong trào thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội IX, tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X

của Đảng. Đây là thời điểm quan trọng để Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm, đóng góp có hiệu quả vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ mới.

Nhận thức rõ điều đó, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ phát huy những bài học kinh nghiệm đã tích lũy được qua 75 năm xây dựng và trưởng thành trong hoạt động của mình. Trước mắt tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản và quan trọng là: "Trên cơ sở phân tích đúng tình hình thế giới và cục diện mới của đất nước, góp phần hướng dẫn về lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi bật những cống hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách mạng của thế giới"⁽¹⁾. Đồng thời, Tạp chí tiếp tục phấn đấu khắc phục những nhược điểm như trình độ lý luận chưa sâu, tính chiến đấu và sức thuyết phục còn chưa cao; việc phân tích và tổng kết những vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn trong nước và thế giới đặt ra chưa kịp thời; đấu tranh chống các quan điểm sai trái chưa sắc bén... Bộ Biên tập quyết tâm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình nhằm đáp ứng sự mong mỏi của đồng chí Tổng Bí thư

(1) Trích: *Chỉ thị 60 CT/TU của Bộ Chính trị về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới* (ngày 22-12-2000)

Nông Đức Mạnh trong Lễ trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu và đón nhận Huân chương Sao vàng, ngày 5-8-2003: "Mỗi tác phẩm lý luận và chính trị đăng trên Tạp chí phải là kết quả của việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế, mang đậm hơi thở của cuộc sống, trả lời đúng và trúng những vấn đề của cuộc sống". Tạp chí tiếp tục làm hết sức mình để đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua đó góp phần làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm sáng tỏ và sâu sắc quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, nhất là vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế; về phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; về tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; về mở rộng không ngừng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng... Đồng thời phải tích cực, chủ động và kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xã hội chủ nghĩa, bác bỏ sự lãnh đạo

của Đảng, xuyên tạc đường lối đổi mới, bôi đen chế độ, vu khống, bịa đặt trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...

Để làm tốt trọng trách đó, Tạp chí quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ sau: *Một là*, chủ động thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Tạp chí. *Hai là*, không ngừng đổi mới công tác cộng tác viên, thông tin viên nhằm xây dựng một đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, toàn diện, chất lượng ngày càng cao và ngày càng đông đảo. *Ba là*, không ngừng đổi mới hình thức và chất lượng Tạp chí Cộng sản in và Tạp chí Cộng sản điện tử gắn với đẩy mạnh công tác phát hành và bạn đọc của Tạp chí. *Bốn là*, phát huy sự phối hợp, giúp đỡ và sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành, các địa phương, hệ thống báo chí trong việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tạp chí. *Năm là*, không ngừng đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhất là cán bộ biên tập, làm cho đội ngũ của Tạp chí ngày càng vững mạnh toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình với chất lượng cao hơn, xứng đáng là Tạp chí lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với sự mong đợi của bạn đọc. □